



Be a gift to the world

# สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

## Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 44 ฉบับที่ 25 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

เดือนแห่งการบริการด้านอาชีพ

### รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

วาระที่ 1 นายกอดุลย์ วราเอกศิริ

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเปิดการประชุม



วาระที่ 2 รท.สมชัย โสภาศรีพันธ์

ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



☺ เรียนผู้ว่าการภาค นายกสมโรตารี อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ วันนี้เป็นวันประชุมประจำสัปดาห์พุธที่ 13 มกราคม 2559 โดยการนำของนายกอดุลย์ วราเอกศิริ ภายใต้บรรณานุกรณว่า “ เป็นของขวัญแก่ชาวโลก ” “ Be a gift to the world ” ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล, นายกเสาวลักษณ์ สิทธิผล จาก สโมสรโรตารีอุทอง , อน.ชญา นุช เหลืองเวชการ สโมสรโรตารีอุทอง, นายกิตติพงษ์ เหลืองเวชการ, แอนน์ยูพิน กิตติวรภัทร นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีอุทอง, นย.นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์ , ผชก.ไกรวุฒิ สิตลกาญจน์ , แอนน์อาภรณ์ ต้นเจริญ, แอนน์วราภรณ์ บุญแสง, แอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา, แอนน์นภาพร เทพศิลป์วิสุทธิ์ แอนน์ชวริณ ม่วงน้อย , แอนน์พรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร , แอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา , แอนน์กมลพร ปัญจะธนะสาร, แอนน์วันทนา เอื้อเสริมกิจกุล แอนน์ผาสุข วราเอกศิริ, แอนน์มุกดา สุจิตต์ ขอบคุณครับ

### มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ที่นำอาหารมาร่วมงาน

@ รท.วิรัตน์ แอนน์อาภรณ์ ต้นเจริญ กล้วยบวชชี 1 หม้อใหญ่,อน.กวางสุข แอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 1 หม้อใหญ่ ,สโมสรโรตารีอุทอง วุ่นกะทิ 20 ถ้วย, อน.ไพบุณย์ แอนน์ยูพิน กิตติวรภัทร สาคุเปือก 1 หม้อใหญ่, นย.อดุลย์ แอนน์ผาสุข วราเอกศิริ มะขามเทศ 1 ตะกร้าใหญ่

### วาระที่ 3 ข่าวจากนายกอดุลย์ วราเอกศิริ



@ เรียนท่านผู้ว่าการภาค อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ @ ในนามของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีขอต้อนรับท่านธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะวันนี้ผมได้นำท่านไปร่วมกิจกรรมของสโมสรถึง 2 กิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมแรกคือการไปร่วมมอบรถดับเพลิงให้กับ อบต.ทับตีเหล็ก ทางภาค 3350 ก็มีตัวแทนมาโดยเฉพาะตัวแทนของท่าน ผู้ว่าการภาคไชยไวย รวมทั้งอดีตผู้ว่าการภาค 3350 ท่านสมศักดิ์ ก็มาด้วย ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับ สโมสรโรตารีปทุมวัน มวลมิตร โรแทเรียนไปร่วมงานช่วงเช้ามากกว่า 20 ท่าน ขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ให้ความร่วมมือกิจกรรมของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี @ กิจกรรมที่ 2 ท่าน ผวก.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ ร่วมเดินทางไปที่โรงเรียนสระกระจ่างโสภณพิทยกิจกรรรมเกี่ยวกับ

เลี้ยงปลาชนิด และปลูกผักสวนครัวกิจกรรมนี้ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 กว่าปีพร้อมกับได้ไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วยทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุนและได้รับทุนจากอาจารย์เพิ่มอีก 5 ทุน รวม 25 ทุน มอบให้กับเด็กที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ @ ในวันที่ 23 มกราคม 2559 จะมีการประชุมระหว่างเมืองของพื้นที่ 23-29 ครั้งที่ 4 มขอเชิญชวนมวลโรแทเรียนสมาชิกไปร่วมงานโดยเฉพาะสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเป็นเกียรติในถิ่นแห่งเกียรติยศ มวลมิตร โรแทเรียนสโมสร โรตารีสุพรรณบุรีได้ร่วมบริจาคมีจำนวน 22 ท่าน ซึ่งนับเหรียญได้ 6300 เหรียญ ขอบคุณครับ

### ผู้ว่าการภาค ธีระนันท์ วงศ์หล่อ กล่าว



@ เรียนนายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมก็ขอโอกาสพูดความในใจของผมที่ได้มาสัมผัสสโมสร โรตารีสุพรรณบุรี ผมรู้สึกดีใจและเป็นปลื้มที่ได้มาสโมสรที่ใหญ่ของภาคเรา ผมเหลือการเชื่อมสโมสรอีก 8 สโมสร ปิดท้ายก็จะเป็นการเชื่อมสโมสรโรตารีสงขลา ซึ่งต้องพบปะกับสโมสรที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางภาคก็จะเดินทางไปทุกที่ วันสิ้นสุดของการเป็นผู้ว่าการภาคคือ 30 มิถุนายน 2559 วันนี้ผมก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านที่เป็นผู้นำสโมสรว่าเรามีเวลาในการทำกิจกรรมในระดับที่ทุกท่านฝากความหวังไว้ ฝากความตั้งใจไว้ 1 ปีเท่านั้นเองก็อยากจะให้ใช้เวลาในช่วงนี้ให้คุ้มค่าที่สุด วันนี้ขอชื่นชมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีที่เมื่อเช้าได้ไปรับมอบรถดับเพลิงซึ่งผมขอชื่นชมท่านอดีตผู้ว่าการภาคทั้งสองท่านและทางสมาชิกของสโมสรฯที่ให้การต้อนรับทางสโมสร 3350 ซึ่งมา 4 ท่าน ผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการภาคไชยไวย ในการที่ท่านได้มาร่วมมอบจักรยาน 300 คัน มาช่วยโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องซึ่งสโมสรโรตารีสงขลาจัดเป็นปีที่ 4 ถือเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรไปแล้วเพราะเราจัดทุกปีและมีผู้ปั่นจักรยานในปีนี้นักว่า,300 คน วันนี้โครงการมอบรถดับเพลิงต้องชื่นชมว่าสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเลือกจุดที่มอบรถดับเพลิงได้เหมาะสมที่สุดเพราะชุมชนทับตีเหล็กเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากแต่รถดับเพลิงไม่มีแม้แต่คันเดียวและเราไปมอบคันแรกมันจะได้ใจแก่ชุมชนมาก ๆ ผมเห็นแววตาของท่านนายก อบต.ทับตีเหล็กท่านดีใจและยินดีกับชุมชนที่ท่านมีรถดับเพลิงใช้ในชุมชนและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้บอกว่าคุณชุมชนแห่งนี้รับไปแล้วก็อาจจะติดตัวเมืองสุพรรณบุรีด้วย เพราะถ้าเกิดเหตุในตัวเมืองสุพรรณบุรีก็จะมรถดับเพลิงเพิ่มขึ้นอีก 1 คันที่จะเข้าไปช่วยดับเพลิงได้ก็เป็นอันสงที่ทุก

ท่านได้ร่วมดำเนินการกันมา ส่วนที่โรงเรียนที่เราไปตอนบ่าย ก็ขอชื่นชมว่า สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีกล้าที่จะทำกิจกรรมกับพื้นที่ที่ห่างประมาณ 40 ถึง 50 กิโลเมตร ก็เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 2 ของพื้นที่แห่งนั้น ซึ่งมีจำนวนนักเรียน เหลือประมาณ 400 กว่าคน ถ้าเราได้ช่วยเหลือเขาในโอกาสอย่างนี้ ผมคิดว่า เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เขารู้จักสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมากขึ้น เป็น โครงการที่ต่อเนื่องมาสิบกว่าปีแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องทำต่อไปครับ ก็จะขอล่าวถึงการกิจ ของทางภาคขออ้ออีกครั้งว่า ท่านอดี อผก. นพ. พรชัย บุญแสง ท่านเป็น ประธานฝ่ายพิจารณารางวัลในการที่ส่งผลงานในปีนี้ ซึ่งท่านเป็นผู้กำหนดการ ยกย่องของภาค และผมเองขอขอบคุณในส่วนท่าน อผก. ไพโรจน์ จิระเสวี จินดา ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตากับผู้ว่าการภาคทุกท่าน มีอยู่ปีหนึ่งผม ไปเป็นประธานจัดงาน DC ที่สงขลาไม่ได้ตั้งใจจะไปแสดงตัวอย่างไร แต่จะ ไปร่วมกิจกรรมรำกับเขาด้วยที่ด้านหน้า ท่าน อผก. ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา เป็นอีกท่านหนึ่งที่เรียกผมไปนั่งคุยพร้อมโรตารีแอนน์ ผมเชื่อว่าท่านได้ที่ได้ เชื่อเชิญมาพูดคุยกับท่านรับรองไม่พลาดเป้าจริง ๆ ท่านบอกว่าอยากให้ผมรับ เป็นผู้ว่าการภาค ผมก็บอกว่าผมไม่พร้อมหรอกครับ ยังไม่ถึงเวลา หลังจากนั้น อีกประมาณ 2 ปี ก็เป็นผู้ว่าการภาคครับเลือก ทุกท่านต้องดีใจหากท่านเรียกมา คุยก็มีโอกาสครับรับ สำหรับยอดเงินบริจาคที่ท่านนายกสโมสรแจ้งให้ทราบ ว่าได้รับจากสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ประมาณ 6300 เหรียญสหรัฐอเมริกา ผม ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งครับ เพราะว่าเป็นภาคของเรามีสโมสรกว่า 100 สโมสร บางสโมสรยังไม่เข้าใจว่าการบริจาคให้กับมูลนิธิคืออะไร เขา ยังไม่รู้จึ๊ก บางสโมสรทำกิจกรรมโดยการบริจาคจากสมาชิกและไปซื้อของให้ ชุมชนผ่านไปทุก ๆ ปี ผ่านไปทุก ๆ ปี ซึ่งที่จะถึงเร็ว ๆ นี้ วันที่ 23 มกราคม ก็ เป็นการประชุมอินเตอร์ซีดีครั้งที่ 4 เป็นครั้งสุดท้ายของภาค หลายภาคก็ถามผม ว่าทำไมเราต้องจัดถึง 4 ครั้ง ผมก็เลยพูดว่าเป็นนโยบายประหยัด ในการจัด อินเตอร์ซีดี 4 ครั้งนี้ ผมขอเรียนว่าเราประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับมวลมิตรโรแทเรียนแต่ละสโมสรเพราะท่าน ไม่ต้องเดินทางไปไกลมากจัดที่หาดใหญ่จัดที่สุ ราษฎร์ จัดที่ราชบุรีและปิดท้ายที่สุพรรณบุรี สโมสรก็ประหยัดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไม่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินเพราะสามารถขับรถยนต์ไปได้ สามารถจะกลับในคืนนั้นได้ในบางสโมสร สำหรับในเรื่องโปรแกรมการ ประชุมในครั้งนี้ การประกวดสนเทศโรตารีเราประกวดในครั้งนี้ก็จะมี ตัวแทน 4 ท่าน ปิดท้ายที่นครศรีธรรมราช ซึ่งหัวข้อการสนเทศก็คือ “ท่านได้ อะไรจากการเป็นโรแทเรียน” คิดว่าท่านจะไปมองมุมมองของแต่ละท่านใน เรื่องนี้ที่จะนำมาประกวดสนเทศโรตารี ได้มากมาย ไม่ซ้ำเลย สามารถพูดได้ มากมาย ในคืนนั้นก็จะมีการจัดงานราตรี ชมเรียนได้

เชิญบุคคลภายนอกมาร่วมงานด้วย นอกจากนี้แล้วก็จะเป็นการประชุมอินเตอร์ คันทรี ระหว่างไทยกับมาเลเซียที่สงขลา สโมสรที่มีมิตรกับมาเลเซียก็เจอกันที่ นั้น สโมสรไหนที่อยากมีมิตรเป็นมาเลเซียก็สามารถไปหาผู้มิตรได้ ก่อนที่ ผมจะเดินทางมาที่สุพรรณบุรีนี้ผมได้ไปประชุมดิสทริคคอนเฟอเรน คำสมิตร ของสมาชิกไปถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านละ 1,800 บาท ค่าเข้าประชุม กลางคืน ต่างหากอีก 500 บาท ก็เปิดโอกาสให้บางท่านที่ไม่ได้ไปประชุมดิ สทริคคอนเฟอเรน หลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วก็จะปรับเป็น 2000 บาท จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 บัตรหน้างานในราคา 2,200 บาท ก็ อยากรจะเชิญชวนไปให้กำลังใจนายกสโมสร การจัดงาน DC มิตรประเทศที่ ตอบรับมาแล้วก็คือญี่ปุ่น เกาหลี ได้หวั่นก็กำลังติดต่อ มาเลเซียมาร่วมด้วย ก็ อยากรให้ทุกท่านไปร่วมงานที่นครศรีธรรมราช สำหรับปลายปีนี้มีงานหนึ่งที สำคัญมากคือมีงานประชุมจัดที่กรุงโซลประเทศเกาหลีได้ ขณะนี้ทางภาคได้ ออกหนังสือสำหรับผู้ที่จะไปท่องเที่ยวเทศกาลนี้สามารถไปหาซื้อเหรียญหรือ อุปกรณ์คล้องคอ อุปกรณ์ที่ใช้ในโรตารีทั้งหมดที่งาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านละ 38,900 บาท 6 วัน 4 คืน , วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559เราจะจัดงาน โร ตารีเดีย สโมสรทั้งภาคจะมาพร้อมกันในวันนั้น ผมก็ขอให้สโมสรสุพรรณบุรี เป็นสโมสรที่มีความก้าวหน้าตลอดไป ขอขอบคุณครับ

**ผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ กล่าวอวยพรวันเกิด**



@ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้กล่าวอวยพรวันเกิดให้กับมวลมิตร โรแทเรียน ในวันนี้ขออัญเชิญพระบารมีของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สงขลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสงขลาและชาวปักษ์ใต้ ช่วยคล บันดาลให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ จะมีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากสิ่งร้าย สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญในหน้าที่การงาน มีความสุขตลอดกาล

**อน.ยอดชาย สุจิตต์ ตัวแทนกล่าวขอบคุณ**



@ เรียนผู้ว่าการภาค อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวล มิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ ผมดีใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ ผู้ว่าการภาค 3330 ธีระนันท์ วงศ์หล่อ เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันเกิดในวันนี้ ท่านก็ได้อวยพรให้ผมและคณะ ในสิ่งที่ดี ๆ ขอพรอัน ประเสริฐนี้ได้ส่งถึงท่านร้อยเท่าพันทวีคูณ ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ ประสบแต่ความดี ขอให้โชคดี คิดดี ทำดี ขอให้ให้มีโชค มี ปรากฏ มีสุขภาพแข็งแรงยิ่ง ๆ ขึ้นนะครับ ขอให้ร่ำรวย ๆ ๆ ทุก ๆ คนนะครับ

**รายนามผู้บริจาคมิตรภาพวันคล้ายวันเกิด**

@ อน.ยอดชาย แอนน์มุกดา สุจิตต์ บริจาค 1,000 บาท , รท.รัชชัย ตั้งต้น ตระกูล บริจาค 1,000 บาท , รท.นิทัศน์ วัฒนการุณ บริจาค 1,000 บาท



ท่านผู้ว่าการภาค ธีระนันท์ วงศ์หล่อ มอบประกาศให้กับมวลมิตรโรแทเรียนที่ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 เลขฯ แจ้งข่าว
- วาระที่ 4 ด้อนรับผู้ว่าการภาค
- วาระที่ 5 วันครอบครัว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด
- วาระที่ 6 นายกกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

